

HOA NỞ TRÊN... ĐÁ

Tuy bị khuyết tật vận động bẩm sinh nhưng trong suốt những năm học phổ thông, Hồng Giang luôn là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 10 và 11, Giang đã đoạt giải Ba môn Văn và Sử cấp thành phố. Duyên phận đưa Giang trở thành sinh viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV sau ngày tốt nghiệp Trung học phổ thông. Xa nhà nhưng thật may mắn vì được ở nhờ cậu mợ gần trường nên cô cũng đỡ khó khăn trong việc đi lại. Tuy nhiên, những ngày đầu trong môi trường mới, Giang đã gặp phải những vấn đề nhỏ “Có những lúc phải leo cầu

thang lên tầng cao đến giảng đường, mình mệt bở hơi tai phải ngồi nghỉ khá lâu mới hồi sức. Đôi khi nhìn bạn bè rồi ngẫm đến bản thân mà thấy tủi nhưng rồi nỗi buồn cũng nhanh chóng qua. Thật may, phía sau mình luôn có sự động viên, khích lệ của gia đình, nhất là bố mẹ để mình đứng vững...” - Hồng Giang chia sẻ.

Tuy là sinh viên khuyết tật nhưng Giang luôn đến lớp đều đặn và đúng giờ, có trách nhiệm, tích cực tham gia mọi hoạt động của lớp. Ngoài ra, Hồng Giang còn tham gia nghiên cứu khoa học và đã từng đạt được giải Ba cấp trường. Bốn năm trên giảng đường, Giang luôn đứng trong top đầu của lớp về kết quả học tập và ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi.

NHƯ CON ONG CHĂM CHỈ

Giang rất tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Cô tâm sự: “Đôi khi mình có cảm giác rất thiệt thòi trong khi các bạn khác được đi tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè ở xa nhưng mình nghĩ hoạt động tình nguyện có thể có nhiều hình thức ở mọi lúc, mọi nơi. Mình đã thấy có nhiều hoạt động ở đội Công



SINH NĂM 1988 TRONG MỘT GIA ĐÌNH CÔNG CHỨC NGHÈO Ở THANH TRÌ, HÀ NỘI, BỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ CANXI VÀ CẤU TRÚC XƯƠNG BẨM SINH NHƯNG TỪ KHI ĐI HỌC ĐẾN GIỜ, ĐỒ HỒNG GIANG LUÔN CÓ THÀNH TÍCH ĐÁNG NẾ VÀ HIỆN NAY BẠN LÀ SINH VIÊN K51 KHOA TÂM LÝ, TRƯỜNG ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

NHƯ CÔ TẮM TÀI HOA

tác xã hội của trường”. Câu lạc bộ Hoa Đá (CLB của những sinh viên khuyết tật trong trường) do Giang sáng lập đã giải quyết được nhiều khó khăn, chủ yếu là về học tập và các hoạt động trong trường cho các sinh viên khuyết tật. Hai năm với vai trò là chủ nhiệm, Giang luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ, tạo cầu nối để các thành viên trong CLB ngày càng gắn kết với nhau và tìm được nhiều nguồn tài trợ, học bổng cho các thành viên trong CLB. Thạc sĩ Phạm Huy Cường - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV nhận xét: “Tôi chưa bao giờ nghĩ Giang là một sinh viên khuyết tật. Ấn tượng đầu tiên về Giang là một bạn sinh viên nhiệt tình, thẳng thắn, dám nghĩ dám thể hiện mình. Điều đó không phải sinh viên nào cũng có. Sau này tôi còn biết bạn ấy học rất giỏi nữa! Ngoài ra Giang còn tích cực tham gia hoạt động đoàn thể với vai trò chủ nhiệm Nhóm này từ những ngày đầu thành lập. Nhóm Hoa Đá hoạt động rất hiệu quả và đều tay nhờ tài thu hút và tổ chức của Giang. Có lẽ như vậy là quá nhiều đối với một sinh viên khuyết tật rồi. Tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa những gương sinh viên như Giang...”

Ngoài học giỏi, Giang còn có khả

năng sáng tác văn, thơ. Nhiều bài viết của Giang đã được đăng trên Tạp san Tự nguyện của Đoàn trường. Giang tuy là sinh viên khuyết tật nhưng không sống khép kín, trái lại bạn ấy sống rất hoà đồng, cởi mở với bạn bè.

Những cố gắng trong học tập và hoạt động xã hội đã giúp Giang gặt hái được nhiều học bổng giá trị như: Học bổng Chung Soo (Hàn Quốc), Nguyễn

Thị Anh Nhân (Học bổng dành riêng cho sinh viên tình nguyện có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực tiễn). Không chỉ vậy, Giang vinh dự là Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2009 Trường ĐHKHXH & NV, Cán bộ Hội sinh viên Thủ đô tiêu biểu năm 2009, được tặng Giấy khen của BCH Hội Sinh viên ĐHQGHN vì những thành tích xuất sắc trong Công tác Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2007 - 2009... Với sự nỗ lực không ngừng và những thành tích đã đạt được, Giang vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 19/5/2009 và chuẩn bị chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng ở tuổi 22. “Sau khi tốt nghiệp mình dự định sẽ học tiếp cao học và mong muốn được phục vụ một trong hai ngành là giáo dục và công tác xã hội còn nếu kết hợp được cả hai thì càng tốt, hi vọng sẽ mở rộng CLB Hoa Đá lên quy mô toàn ĐHQGHN...” - Hồng Giang bật mí về dự định tương lai của mình.

HỒ DUY NGỢI